



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ประมวลผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๐. ของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน (เอกสารแนบท้าย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในครั้งนี้อย่างไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก.) จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กิจกรรม	วัน เดือน ปี
๑. สมัครสอบ	วันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ	วันที่ ๑๐ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓. ผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่าย	วันที่ ๑๖ กรกฎาคม - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ	วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ	วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖. สอบข้อเขียน	วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๗. ประกาศผลสอบ	วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

/ทั้งนี้ กำหนดการ...

ทั้งนี้ กำหนดการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงขอให้ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังกล่าว สมัครสอบตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยสามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่ <http://job2.ocsc.go.th>

๒. สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก.) หรือเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศของสำนักงาน ก.พ. แล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.personnel.moi.go.th> และทางเว็บไซต์ <https://moi.thaijobjob.com> ต่อไป

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามประกาศฉบับนี้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันหรือคุณวุฒิที่สมัครสอบแข่งขัน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันฯ มาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย